

ที่ 61-05/2561

10 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรงานประชุม BKNIX Peering Forum 2018

เรียน คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี  
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โครงการจัดประชุม BKNIX Peering Forum 2018  
2) ร่าง กำหนดการ BKNIX Peering Forum 2018  
3) แบบตอบรับเป็นวิทยากร

ด้วย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต การพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ และหนึ่งในโครงการที่มูลนิธิฯ ดำเนินการ คือ การพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง ในชื่อโครงการ บีเคนิคซ์ (BKNIX : Bangkok Neutral Internet Exchange) และมีกิจกรรมการจัดงานประชุม BKNIX Peering Forum โดยมีกลุ่มเป้าหมายเชิญผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และผู้ให้บริการข้อมูล (CDN) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการอินเทอร์เน็ตและหรือความร่วมมือในการพัฒนาบริการระหว่างกัน ซึ่งจัดมาแล้วสองครั้ง (เมื่อปี 2559 และ 2560 ที่ผ่านมา) และได้รับการตอบรับให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 150 คน

ในปีนี้ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดการประชุม BKNIX Peering Forum ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของโครงการ บีเคนิคซ์และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยหารือ สร้างความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการข้อมูล และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้พบและเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจ สร้างโอกาสและช่องทางการพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ให้เข้าสู่ระดับสากล และคาดหวังว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตของภูมิภาคในอนาคตต่อไป และการประชุมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำหรับการครบรอบ 30 ปีของโดเมน .TH อีกด้วย โดยมีรายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรใน “Session 5 : Panel discussion on Strategy for Thailand to become a regional IX hub” ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตอบรับให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรฯ ข้างต้นด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายโคทม อาริยา)

ประธานกรรมการ

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย